

# “สุนทรฯ” ยืนยันไม่เคยผิดสัญญาตามข่าว ย้ำชัดผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ



“สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์” ยืนยันไม่เคยผิดสัญญาลูกค้า ย้ำชัดผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานมาโดยตลอด ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ

ดร.ณัฐวิมล ปูวานิธิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวการฟ้องร้องของบริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด ตามสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งทางหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด จึงขอชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่เคยดำเนินการใด ๆ ที่ผิดสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใดเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปี ข่าวที่ออกมากล่าวหาบริษัทฯ ในทางเสียหายต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง ซึ่งอยู่ระหว่างที่กฎหมายกำลังดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่ง และอาญา ซึ่งในทางการดำเนินคดีทั่วไปหากบริษัทฯ สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัทในเครือได้กระทำการใด ๆ ที่ผิดสัญญาซื้อขายกับลูกค้า แล้วเหตุใดลูกค้าจึงไม่มีการบอกยกเลิกสัญญาก่อนหน้านี้ แล้วทำไมยังคงสั่งซื้อสินค้ามาอย่างต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งยังมีการขอเครดิตเพิ่มเติมจนเป็นหลายร้อยล้านบาท ถ้าผิดสัญญาจริงแล้วทำไมยังชำระค่าสินค้า ยังชำระดอกเบี้ย ยังขอผ่อนชำระตลอดมาโดยไม่ได้แย้ง ก่อนที่จะถูกฟ้องต่อศาล ลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจแบบนี้แต่กล่าวหาว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้ว คงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในรายละเอียดซึ่งจะได้คำตอบที่แท้จริงในเรื่องนั้นมากกว่าการฟังข้ออ้างลอย ๆ

กรณีการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงอันทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายนั้น ทีมกฎหมายของบริษัทฯ กำลังเตรียม ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้ข่าวที่ทำให้บริษัทฯ เสียหายต่อไปทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ทั้งนี้บริษัทฯ สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นผู้เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในวงการอุตสาหกรรม ผลิตภาชนะบรรจุจากแผ่นเหล็กมามากกว่า 81 ปี มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเครดิตทางการค้าต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ และคู่ค้าต่าง ๆ ที่ดีมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัทในเครือได้ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดมา จนได้รับความไว้วางใจมากมายจากลูกค้าทั้งแบรนด์ในประเทศ และแบรนด์ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงคุณภาพ และมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างดี